

Về với địa chỉ đở “ thiêng liêng” của dân tộc

21:45 30/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2025), ngày 28 - 29/3/2025, lớp cao cấp lý luận chính trị K75.B06, hệ không tập trung, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình về nguồn tại khu Di tích K9 Đá Chông, vùng đất thiêng liêng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm niềm tin, chọn làm điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình, sau khi đã dành trọn cuộc đời làm việc không mệt mỏi vì dân, vì nước.



Thầy giáo chủ nhiệm, TS Lê Văn Toàn cùng các học viên của lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 thành kính dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc anh hùng liệt sĩ tiền nhân

Ghi sâu vào tâm khảm

Tại đây, trong không khí trang nghiêm và xúc động, thầy giáo chủ nhiệm, TS Lê Văn Toàn cùng các học viên của lớp thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những nén tâm hương. Trước anh linh của Người cùng các bậc anh hùng liệt sĩ tiền nhân... cùng khí thiêng sông núi, đất trời, biển đảo Việt Nam, nguyện tiếp tục tu dưỡng, học tập, cùng nhau đoàn kết đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn; hun đúc niềm tin, niềm tự hào khát vọng vươn lên của dân tộc, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, luyện rèn, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thường xuyên và hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và quê hương đất nước ngày càng phát triển để góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Lớp cao cấp lý luận chính trị K75.B06, khóa học 2024 - 2026 khai giảng ngày 27/9/2024 với 60 học viên là các cán bộ, công chức đến từ các cơ quan Trung ương và các cơ quan báo chí. Chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung gồm 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khoá và đi nghiên cứu thực tế với khung thời gian của toàn khóa học là 18 tháng.



Tập thể Lớp cao cấp lý luận chính trị K75.B06, khóa học 2024 - 2026 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích K9.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng của dân tộc Việt Nam, thay mặt lớp, lớp trưởng Hoàng Trung Kiên xúc động báo cáo với Bác: “Kính thưa Bác, đến nay, lớp K75.B06 đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn hằng ngày cùng những đức tính quý báu của người chiến sĩ cách mạng chân chính: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Từ đó, luôn đoàn kết, trách nhiệm, tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và công tác, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mạnh giàu”.

Nhớ lời di chúc, theo chân Bác

Về với địa chỉ đỏ thiêng liêng khu Di tích K9 Đá Chông, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi người dân Việt Nam luôn có chung một cảm nhận: Chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào tương lai vào sự phát triển trường tồn của đất nước. Ở đó, trên mỗi lối đi, hàng cây hay mỗi góc

nhỏ của khu di tích, dù đã trải qua bao tháng năm thời gian mà như vẫn còn đâu đây hơi ấm của Người, đặc biệt hơn cả là vẫn vang vọng những lời dạy của Người, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn với non sông, đất nước, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.



Tu dưỡng, luyện rèn, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Chia sẻ trong chuyến đi về nguồn của lớp Cao cấp lý luận Chính trị K75.B06, thầy giáo chủ nhiệm, TS Lê Văn Toàn bồi hồi: “Lúc sinh thời, Người đã viết: ‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng...’. Vì vậy, học tập lý luận chính trị vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên trong bối cảnh hiện nay. Chính vì thế, trải qua hơn 75 năm hình thành và phát triển, từ mái trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lớp lớp các thế hệ học viên nơi đây đã được đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ chủ chốt của Đảng và hệ thống chính trị, từ đó, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như

những thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.



Những câu chuyện về Bác như sống động hơn và làm sâu sắc thêm những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người khi đến nơi đây.

Học viên Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bộc bạch: “Về với địa chỉ đỏ thiêng liêng này, chuyến đi không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là cơ hội tô đậm và làm sâu sắc thêm những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với mỗi cá nhân thành viên lớp K75-B06. Đây cũng là dịp để tập thể lớp có dịp giao lưu, trau dồi thêm kiến thức, đồng thời giúp gia tăng sự gắn bó, tình đoàn kết của lớp, phục vụ học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cũng như các yêu cầu đề ra trong thực tiễn của cuộc sống”.

Học viên Đỗ Văn Hồng, Viện Đo lường Việt Nam chia sẻ: “Khu di tích K9 Đá Chông không chỉ là nơi Bác Hồ làm việc trong kháng chiến, mà còn là nơi giữ gìn thi hài của Bác những năm đầu sau khi Người ra đi. Trong không gian linh thiêng này, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện và noi gương Bác. Đặc biệt, đó còn là động lực để tôi tiếp

tục phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, của dân tộc Việt Nam”.



Tập thể lớp cao cấp lý luận Chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong chuyến về nguồn giàu ý nghĩa

Đối với Học viên Hoàng Thu Hằng, Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, “Dù đã không ít lần đến đây, song trong tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc xen lẫn niềm tự hào. Mỗi lần đến là thêm một lần tôi có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những công việc thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt này. Có thể nói, những hiện vật quý giá, những công trình gắn bó với Bác ở nơi đây tuy giản dị nhưng thiêng liêng cao quý vô cùng, thấm sâu vào tâm trí mỗi học viên lớp K76.B06 chúng tôi, như tiếp thêm sức mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh... cho chúng tôi. Chúng tôi xin nguyện không ngừng học tập và rèn luyện dưới mái trường Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thân yêu; phát huy sáng kiến, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”

Bác, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cá nhân trong các hoạt động thực tiễn hôm nay”.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ve-voi-dia-chi-do-%E2%80%9C-thieng-lieng%E2%80%9D-cua-dan-toc>